

M^HA N^KHON

ข่าวประชาสัมพันธ์

8 สิงหาคม 2555

‘เพช’ มอบหมาย “บวิค-ไทย” เป็นผู้รับเหมางานโครงสร้าง ‘โครงการมหานคร’ อาคารที่สูงที่สุดในเมืองไทย

- เตรียมนำทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานใหญ่ที่ฝรั่งเศสดูแลเข้มด้านคุณภาพ

กรุงเทพฯ (8 ส.ค. 55) – เมื่อเร็วๆ นี้ **โครงการมหานคร** โดยบริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินดัสเทรียล บิลด์ิงส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ไอบีซี)

ได้ลงนามเซ็นสัญญามอบหมายงานส่วนโครงสร้างโครงการมหานคร อาคาร 77 ชั้นที่สูงที่สุดในเมืองไทย มูลค่าโครงการ 1.9 หมื่นล้านบาท ให้กับบริษัท บวิค-ไทย จำกัด

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เพชได้เลือก บวิค-ไทย

บริษัทผู้รับเหมาคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารสูงระดับโลก ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานโครงสร้างของมหานคร

โดยเรายังคงมุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานการก่อสร้างแบบ Zero Defect (ซีโร่ ดีเฟ็กต์ หรือไร้ข้อบกพร่อง) ดังเช่นที่เราทำสำเร็จมาแล้วกับโครงการที่ผ่านมา”

“บวิค-ไทย เป็นผู้รับเหมารายใหญ่อันดับ 3 ของโลก อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในการก่อสร้างอาคารสูง เราจึงมั่นใจมอบหมายให้ดูแลงานทางด้านโครงสร้างให้กับโครงการมหานคร” นายสรพจน์ กล่าว

มร. ฉอม มารี เวอร์บรูซซ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บวิค-ไทย จำกัด กล่าวว่า

“เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากโครงการมหานครในการดูแลงานด้านโครงสร้าง โดยเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ เราเชื่อมั่นว่าโครงการมหานครจะโดดเด่นเคียงคู่เส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ สืบเนื่องไปในอนาคตตราบนานเท่านาน”

“งานโครงสร้างโครงการมหานครนับเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสให้เราได้พิสูจน์ฝีมืออีกครั้ง เนื่องจากเป็นอาคารที่มีความสูงถึง 77 ชั้น และมีการดีไซน์ในรูปแบบพิกเซลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยในแต่ละชั้นนั้นมีรูปแบบโครงสร้างที่แตกต่างกัน

ในการนี้เราจึงเตรียมนำทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานใหญ่ที่ประเทศฝรั่งเศส มาช่วยดูแลคุณภาพการก่อสร้างโครงการมหานครโดยเฉพาะ

ซึ่งเรามั่นใจว่าจะสามารถตอบโจทย์งานโครงสร้างครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้สำเร็จ
อีกทั้งจะสามารถสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย” มร. เวิร์บรัฐช์ กล่าว

ด้วยความสูง 314 เมตรเหนือพื้นดิน โครงการมหานครจึงจะเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย
รวมถึงเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ เมื่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558
ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารหลักของโครงการมหานคร
ได้ดำเนินการวางเสาเข็มทั้งหมดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในช่วงการก่อสร้างชั้นใต้ดิน
ในส่วนอาคารคิวบ์ (CUBE) อาคารไลฟ์สไตล์รีเทล เซ็นเตอร์
ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของโครงการมหานครจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ปลายปีนี้ พร้อมเปิดให้บริการปี 2556

###

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โทร. 02-654-3344 นฤมล จุฑาประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์	บริษัท บางกอก พับบลิก รีเลชั่นส์ จำกัด กัญชชา บุญโพธิ์แก้ว โทร. 02-664-9500 ต่อ 112 ภัตติมา ก้อนไผ่ฝาย (ต่อ 113) ปานตา พูนทรัพย์มณี (ต่อ 116)
---	--

คำบรรยายภาพ

ภาพที่ 1: *สรพจน์ เตชะไกรศรี* (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เพช ดีเวลลอปเม้นท์
คอร์ปอเรชั่น ลงนามเซ็นสัญญามอบหมายงานส่วนโครงสร้างโครงการมหานคร กับบริษัท
บวิค-ไทย จำกัด โดยมี *มร. ฌอง มารี เวิร์บรัฐช์* (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท
บวิค-ไทย จำกัด, *พรสัณห์ พัฒนสิน* (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. เพช
ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น, *ไพศาล ชูแสง* (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท
บวิค-ไทย จำกัด ร่วมลงนาม ณ มหานคร พาวิลเลียน เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพที่ 2: *สรพจน์ เตชะไกรศรี* (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เพช ดีเวลลอปเม้นท์
คอร์ปอเรชั่น ลงนามเซ็นสัญญามอบหมายงานส่วนโครงสร้างโครงการมหานคร กับบริษัท
บวิค-ไทย จำกัด โดยมี *มร. ฌอง มารี เวิร์บรัฐช์* (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท
บวิค-ไทย จำกัด, *พรสัณห์ พัฒนสิน* (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ,
สหราชย์ ปทุมพงศ์โสธร (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายก่อสร้าง บมจ. เพช ดีเวลลอปเม้นท์

คอร์ปอเรชั่น, ไพศาล ชูแสง (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ และ มร. ฌอง-ฌาค ลาร์ซองท์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท บิวคิ-ไทย จำกัด ร่วมลงนาม ณ มหานคร พาวิลเลียน เมื่อเร็วๆ นี้

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

โครงการมหานคร เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพรูปแบบ mixed-use ที่ประกอบด้วยที่พักอาศัยสุดหรูแบรนด์ “เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน” จำนวน 194 เรสซิเดนซ์ บูติกโฮเต็ล จำนวน 150 ห้อง พื้นที่รีเทล ประมาณ 10,000 ตารางเมตร ในฐานะอาคารที่มีความสูงที่สุดในกรุงเทพฯ “มหานคร” จะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่บนเส้นขอบฟ้าของเมืองหลวงของไทย ด้วยรูปแบบอาคารสูง 77 ชั้น ที่ได้ถูกออกแบบเสมือนหนึ่งได้รับการโอบล้อมด้วยริบบิ้นสามมิติ

เพช ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย ซึ่งมุ่งเน้นการนำเสนอโครงการคุณภาพ พร้อมการออกแบบล้ำสมัย บนทำเลที่ตั้งโดดเด่น ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุด ภายใต้การบริหารของคณะผู้บริหารที่มากประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

อินดีสเทรียล บิลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น (ไอบีซี) คือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อิสราเอล มีผลงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายครอบคลุมทั้งนิคมอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โครงการเชิงพาณิชย์ และที่พักอาศัย ไอบีซีเป็นบริษัทในเครือของฟิชแมน กรุ๊ป กลุ่มบริษัทผู้ลงทุนอิสระชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การค้า ธุรกิจสื่อ โทรคมนาคม อุตสาหกรรม บริการ และการร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆ